

สรุปข่าวประจำในวันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๓

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ฝุ่นควันพิษพุ่ง ๗๑๕ มคก. 'อมก๋อย'วิกฤติ (ไทยรัฐ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑,๑๑)
- ขอครม. ๑.๖ หมิ่นล.แก้แค้น ๓ จว.เหนืออ่วมพิษฝุ่นควัน (มติชน ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑,๑๑)
- เชียงใหม่ ๔ วันแชมป์ฝุ่นโลก (ข่าวสด ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑,๑๒)
- เชียงใหม่ยังเผชิญฝุ่นควันและมลพิษ นักเรียน-ผู้ปกครองซูบ้ำย (ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๑)

ฝุ่นควันพิษพุ่ง 715 มคก. 'อมก๋อย'วิกฤติ

เมืองเชียงใหม่ก็อ่วม พายฝุ่นซัดภาคกลาง เสาไฟหักทับรถ 4 คัน

หมอกควันเชียงใหม่โคมา ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่อมก๋อยสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 715 มคก./ลบ.ม. ส่วนในเมือง 445 มคก./ลบ.ม. ทหารต้องนำรถน้ำไปฉีดพ่นลดมลพิษ ส่วนที่แม่ฮ่องสอน ★ มีต่อหน้า 11

ฝุ่นควันพิษ ☆ ต่อจากหน้า 1 และเชียงรายวิกฤติไม่แพ้กัน ฝุ่นเกินมาตรฐานไปหลายเท่าตัวสาเหตุเกิดจากไฟป่าฝั่งพม่า ด้านกรุงเทพฯ และปริมณฑลเจอพายุหลงฤดูลดมลพิษหายหนัก เสาไฟฟ้าหัก 10 ต้นล้มทับรถทั้ง 4 คัน ส่วนที่ศรีราชา จ.ชลบุรี ฝนกระหน่ำน้ำท่วมบ้านกว่าครึ่งเมตร ต้นโพธิ์ใหญ่อายุกว่า 150 ปีล้มพาดกำแพงโบสถ์และเจดีย์พัง หมอกควันภาคเหนือยังน่าเป็นห่วง โดยวันที่ 15 มี.ค. ที่จ.แม่ฮ่องสอนถึงแม้ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่จังหวัดประกาศห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.-30 เม.ย. เป็นเวลา 45 วัน แต่สถานการณ์หมอกควันไม่ได้คลี่คลายลง ไฟป่ายังเกิดขึ้นทุกอำเภอ ล่าสุดที่ อ.ปาย เกิดไฟป่าในพื้นที่ห้วยช้างเผือ ต.เวียงเหนือ เสียหาย 14 ไร่ ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในช่วงเช้าสูงถึง 242 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) หมอกควันลอยเต็มท้องฟ้าทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการสูดดมควันพิษ หากจำเป็นต้องออกจากบ้านก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันทำให้น้ำกายนามัยเริ่มขาดแคลนและหาซื้อได้ยาก

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอนกล่าวว่า ควันไฟป่าที่ปกคลุมเมืองแม่ฮ่องสอนส่วนหนึ่งมาจากฝั่งประเทศเมียนมา ประกอบกับภูมิประเทศตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นแอ่งกระทะ อากาศนิ่งไม่ถ่ายเท

จึงเกิดการสะสมของหมอกควันเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ส่วนสาเหตุการเกิดไฟป่าในพื้นที่เนื่องจากราษฎรเข้าไปเผวถางป่าและจุดไฟเผาวัชพืชเพื่อเตรียมทำการเกษตร แต่ขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจึงปล่อยให้ไฟป่าลุกลามขยายวงกว้างไม่สามารถควบคุมได้อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ขณะนี้ถือว่ายังควบคุมได้ โดยกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยหากพบผู้จุดไฟเผาป่าให้ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทันที ส่วนที่จ.เชียงใหม่ หมอกควันยังเพิ่มขึ้นทุกวันในตัวเมืองเชียงใหม่อยู่ที่ 445 มคก./ลบ.ม. ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ส่งรถบรรทุกน้ำ 3 คัน ออกฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มสร้างความชุ่มชื้นในอากาศรอบคูเมืองเชียงใหม่เป็นระยะทางราว 8 กม. โดยเฉพาะบริเวณช่วงประตูท่าแพ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ส่วนหมอกควันในอำเภอต่างๆสูงขึ้นเช่นกัน โดยที่ อ.อมก๋อย สูงเป็นประวัติการณ์ของจ.เชียงใหม่ อยู่ที่ 715 มคก./ลบ.ม. ทั้งที่เป็นพื้นที่เผาป่าน้อยกว่าทุกอำเภอ สาเหตุเป็นเพราะพื้นที่อมก๋อยอยู่ติดกับ จ.แม่ฮ่องสอน ที่มีปัญหาไฟป่ามากทำให้ควันไฟถูกลมพัดลอยเข้ามาเป็นจำนวนมากที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ถนนพหลโยธิน อ.เมืองเชียงราย นายประจัญ ปรียณัฐกุล ผวจ.เชียงราย สั่งระดมรถดับเพลิงและรถน้ำออกฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นเพื่อลดหมอกควันที่ปกคลุมทั่วเมืองติดต่อกันมาหลายวัน โดยช่วงเช้า

ที่ผ่านมา สภาพอากาศเลวร้ายหนักเหมือนอยู่ในเมืองหมอก ส่วนบนยอดดอยสูงจะมองเห็นไม่เกิน 10 เมตร ที่บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ หลายครอบครัวทนอยู่ไม่ไหวต้องอพยพลงมาอยู่บ้านญาติบนพื้นที่ราบ ส่วนคุณภาพอากาศช่วงเช้าที่สถานีวัดอากาศอ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดค่า PM 2.5 ได้ 840 มคก./ลบ.ม. สูงเกินมาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม. เกือบ 7 เท่า ส่วนพื้นที่ อ.เวียงแก่น พบค่าฝุ่นสูงถึง 424 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 แล้ว

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พร้อม พ.อ.ชาติร์ สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ข้ามฝั่งไปที่ร้านปลอดภาษี จ.ท่าขี้เหล็ก เพื่อหารือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาอย่างไม่เป็นทางการเพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง เพราะแม้ จ.เชียงราย จะมีการเผาน้อยมาก แต่สาเหตุหลักเกิดจากกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาหมอกควันจากฝั่งเมียนมาเข้ามาพื้นที่แม่สาย ประกอบกับความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมกดไว้ยาวนาน จึงขอฝ่ายเมียนมาช่วยแก้ปัญหาห้ามชาวบ้านเผาป่า

จ.พะเยาหมอกควันยังคงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ค่า PM 2.5 พื้นที่ อ.เมืองพะเยา อยู่ที่

261 มก./ลบ.ม. จมมองเห็นหมอกควันได้อย่างชัดเจน ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประกาศเตือนประชาชนให้งดทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง ส่วนที่ อ.แม่สอด จ.ตาก หมอกควันจากไฟป่ายังเกิดขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดเกิดไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ริมถนนสายตาก-แม่สอด ใกล้ศาลพะวอ ต.พะวอ อ.แม่สอด เสียหายกว่า 80 ไร่ ส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงที่ 185 มก./ลบ.ม.

ขณะเดียวกันหลายพื้นที่เกิดพายุหลงฤดูพัดถล่มอย่างหนัก โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ จ.นนทบุรี เกิดฝนตกและลมแรง ทำให้เสาไฟฟ้าภายในซอยจุฬาเกษม แยก 18 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางขนอมเมืองนนทบุรีหักโค่นไปหลายต้นเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี ตรวจสอบเสาไฟฟ้าล้ม 10 ต้น โคนที่บรรดยนต์เสียหาย 4 คัน ส่งผลให้ไฟฟ้ดับหลายชั่วโมง สอบถามชาวบ้านทราบว่า ก่อนเกิดเหตุลมพัดแรงและมีฝนตกหนัก จากนั้นได้ยินเสียงหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดและเสาไฟฟ้าหัก โคนที่บรรดหลายคัน

ที่จ.อ่างทอง เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่อ.ไชโย โดยที่วัดมหานาม หมู่ 4 ต.ไชโยมิ อ.ไชโย ที่อยู่ระหว่างจัดงานเปิดทองหลวงพ่อชาวถูกพายุพัดถล่มร้านค้าที่มาตั้งเต็นท์ขายของกว่า 100 ร้านพังเสียหายเกือบทั้งหมด นายสุดเขต หลวงพาอายุ 46 ปี พ่อค้าเล่าว่า มาเปิดร้านขายของในงานประจำปีเปิดทองหลวงพ่อชาวตั้งแต่วันที่ 14-15 มี.ค. ช่วงเย็นวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมามีพายุและลมพัดแรงตลอดทั้งคืน กระทั่งช่วงสี่ห้าครึ่งเกิดฝนตกหนักและลมพัดแรงมากจนเต็นท์ร้านค้าล้มกระจัดกระจาย บางหลังถูกลมหอบแบบถอนรากถอนโคนได้รับความเสียหายหมด

เช่นเดียวกับที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เกิดฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทันแอ่งท่วมชนตลาดคลอง หมู่ 2 ต.สุรศักดิ์ บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมสูงกว่า 50 ซม. รถ จยย.ไม่สามารถวิ่งเข้าออกได้หลังเกิดเหตุนายชนะพัฒน์ พันฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ สั่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วน ส่วนที่วัดหนองจ้อ หมู่ 9 ต.หนองขาม ต้นโพธิ์ใหญ่อายุกว่า 150 ปี ถูกลมพัดโค่นทับกำแพงโบสถ์ ทำให้เจดีย์เสียหาย นอกจากนี้ยังที่บรรดกระบะจนหลังคาบูม พระครูธรรมจริยานุกูล เจ้าอาวาสวัดหนองจ้อ เผยว่าจากการตรวจสอบเจดีย์รอบโบสถ์เสียหายประมาณ 10 จุดการบูรณะต้องให้ช่างศิลป์ทำเท่านั้น เพื่อให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 17 มีนาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15346

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

Col.Inch: 112.54

Ad Value: 123,794

PRValue (x3): 371,382

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ขอกรม.1.6หมื่นล.แก้แล้ง3จว.เหนืออ่วมพิษฝุ่นควัน

ขอกรม.1.6หมื่นล.แก้แล้ง 3จว.เหนืออ่วมพิษฝุ่นควัน

ชง กรม.เคาะงบประมาณ 1.6 หมื่นล้าน
แก้ภัยแล้ง 'บึกบึม'กำชับอย่าให้
รุนแรง สั่งเร่งโครงการให้เสร็จใน มิ.ย.
3 จว.เหนือยังอ่วม (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

แก้แล้ง

ชงของบฯแก้ภัยแล้ง1.6หมื่นล.

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 17 มีนาคมนี้ จะมีการเสนอของบกลางเข้ามาช่วยเหลือในโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน และโครงการสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปี 2563 จำนวน 16,165.55 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในส่วนของรายละเอียดโครงการดังกล่าวจะมีการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง 23 จังหวัด และสวนผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งประมาณ 30 จังหวัด หรือมีการช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ำประมาณ 8,308 แห่ง จะทำให้มีปริมาณน้ำรวม 308.83 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)

'บึกบึม'เร่งโครงการให้เสร็จมิ.ย.

นายสมเกียรติกล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทเห็นชอบ 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2563 ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และแผนหลักการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ขณะที่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการน้ำมีมติเห็นชอบแผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี 2563 โดยแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงต้นฤดูฝนปี 2563 หรือระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-31 กรกฎาคมนี้ จะจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศและพืชต่อเนื่อง รวม

1,656 ล้านลูกบาศก์เมตร

"พล.อ.ประวิตรได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบกลางแก้ไขปัญหภัยแล้งระยะเร่งด่วน เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และที่เสนอโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 เร่งรัดดำเนินการโดยเร็วให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ และติดตามช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประชาชนไม่ให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้น" นายสมเกียรติกล่าว

'ดำรงค์'ชี้ไฟป่าหนักมี.ค.-เม.ย.

นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย กล่าวว่า ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถือว่าไม่ถือว่า เป็นการเผาป่า มีปัญหาหมอกควันจริงๆ โดยช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนเป็นของจริงแน่นอน โดยเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงเวลาที่เกิดไฟป่ารุนแรงที่สุด ภาคเหนือจะเต็มไปด้วยควันไฟจนเครื่องบินอาจจะลงจอดที่สนามบินไม่ได้

"เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้น แต่เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยประเพณีของชาวชาติพันธุ์จะเริ่มโค่นไม้ ตากเศษซากพืชผลการเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เมื่อได้ที่ ถึงเดือนมีนาคม หรือช่วงเวลานี้ก็เผาทันที เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต่างก็รู้จักอยู่แล้ว เพราะทำกันนานแล้ว แต่เมื่อก่อนไม่หนักเหมือนตอนนี้ ตอนนี้น้ำหนัก เพราะมีไฟจากเพื่อนบ้าน ทั้งพม่า และลาวเข้ามาสมทบอีก" นายดำรงค์กล่าว

เสนอห้ามทำกินเขตอุทยานฯ

นายดำรงค์กล่าวว่า เรื่องไฟป่า แบ่งการเกิดออกเป็น 3 พื้นที่คือ พื้นที่ไร่แดง ได้แก่ ในป่าอนุรักษ์ พื้นที่ไร่ชาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่นอกไร่ชา ซึ่งจะเป็นพื้นที่ขอบป่า ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปดับยากมากที่สุดคือ พื้นที่ไร่แดง เพราะการเดินทางเข้าไปถึงนั้นยากมาก บางแห่งกว่าจะเดินไปถึงใช้เวลาถึง 5 ชั่วโมง และการเกิดไฟป่าในพื้นที่นั้น ทุกคนก็ทราบกันดีเป็นเพราะคนจุด และป่าในพื้นที่อนุรักษ์ก็มาจากคนจุดนั่นเอง ทั้งนี้ เคยประสานไปยัง

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติว่า อุทยานฯไหนป่าอนุรักษ์ไหมไฟไหม้ต้องห้ามคนอยู่ ห้ามใครเข้าไปทำมาหากินอย่างเด็ดขาด

เมื่อถามว่า หลังจากนี้ไป ปัญหภัยแล้งและไฟป่าจะเป็นอย่างไร นายดำรงค์กล่าวว่า หนักเลย เดือนมีนาคม เมษายน ไปถึงกลางเดือนพฤษภาคม ต้องรอดูว่า ระหว่างน้ำหมดกับไฟป่า อะไรจะมาก่อนกัน ต้องทำใจเลย จะหนักขึ้นเรื่อยๆ

คพ.ชี้3จว.เหนืออ่วมหมอกควัน

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ พบมีค่าระหว่าง 27-351 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ซึ่งมาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีแดง 11 พื้นที่ คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพสูงสุดที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดี คพ.กล่าวว่า ภาคเหนือเริ่มมีแนวโน้มการลดลงของฝุ่นละอองชัดเจน จากการดำเนินมาตรการของภาครัฐ แต่ยังคงพบกลุ่มหมอกควันหนาแน่นทางตอนบนของภาค ต่อเนื่องกับประเทศพม่าและลาว ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดหมอกควันไปกระจุกตัวเหนือพื้นที่ด้านเหนือและตะวันตกของภาค

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ถกแก้ไฟป่า

ที่ค่ายพิชิตปรีชากร ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมนายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางและนโยบายเพื่อเร่งแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่า โดยมอบหมายให้นายนรินทร์ ประทวนชัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เชียงใหม่ นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม่ ร่วมวางกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าและ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 17 มีนาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15346

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 11

Col.Inch: 112.54

Ad Value: 123,794

PRValue (x3): 371,382

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ขอครม.1.6หมื่นล.แก้แล้ง3จว.เหนืออ่วมพิษฝุ่นควัน

ลาดตระเวนในระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจของการปฏิบัติหน้าที่ในทิศทางเดียวกัน

นายเจริญฤทธิ์กล่าวว่า อำเภอโขงเจียม มีการเกิดจุดความร้อนลดลงตามลำดับ หลังจากได้เปิดปฏิบัติการเซคซีโร่ โดยเน้นพื้นที่ อ.เชียงดาว พริ้ว ไชยปราการ และแม่แตง ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าได้ผลในระดับหนึ่ง แต่ต้องการให้เห็นการลาดตระเวนที่จริงจังของทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบป้อมปรามไม่ให้เกิดการเผาป่า โดยให้ปรับกำลังเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอใหม่ ให้นายอำเภอเป็น ผู้บัญชาการจัดสรรกำลัง มีกำนันเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการในระดับตำบล ลาดตระเวนร่วมกับกำลังทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และอุทยานแห่งชาติ ทั้งขอให้ประชุมในช่วงเช้าทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วออกลาดตระเวนในหมู่บ้านที่ยังไม่เกิดไฟ พื้นที่เกิดไฟซ้ำซาก และพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟ

จัด2ชุดปฏิบัติการระดับตำบล

“ในส่วนของชุดตำบลนั้น แบ่งออกเป็น 2 ชุดอย่างชัดเจนคือ ชุดดับไฟเข้าไปดับไฟ และชุดลาดตระเวนพื้นที่ที่ยังไม่เกิดไฟ ในส่วนของพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนคือ อ.เชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ ผาง แม่ฮาย และอำเภอโขงเจียมคือ อ.แม่แตง และพริ้ว รวมเป็น 7 อำเภอ จะใช้กำลังทหารของกองกำลังผาเมืองสนับสนุนกำลังชุดลาดตระเวนเข้าไปในหมู่บ้าน ถือเป็นการใช้จิตวิญญานมวลชนในพื้นที่ นอกจากนี้นี้ยังจะใช้กำลังมิดล้อม ตรวจค้น หมู่บ้านที่เกิดไฟป่าซ้ำซาก รวมทั้งเข้าไปฝังตัวอยู่ไป เพื่อกดดันไม่ให้คนเข้าไปเผาป่าในพื้นที่ได้” นายเจริญฤทธิ์กล่าว

นายเจริญฤทธิ์กล่าวว่า นอกจากนี้ได้ให้อปท.ในพื้นที่เป้าหมายตั้งชาวบ้านที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่า โดยนำรายชื่อจากที่อำเภอสำรจนนำมาจ้างเป็นชุดลาดตระเวนและชุดดับไฟให้สามารถปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม-30 เมษายนนี้ ควบคุมกับการส่งกำลังพลลงลึกถึงหมู่บ้าน ในการสุ่มรายชื่อผู้หาของป่าที่เคยสำรวจให้อำเภอไปก่อนหน้านั้น แล้วสืบสวนหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้ไปก่อเหตุในพื้นที่ป่าอีก

บินไปรยน้ำสลายหมอกควัน

พ.อ.กฤติ พันธะสา เลขาธิการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน กองทัพอากาศที่ 3 ส่วนหน้า เปิด

เผยว่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าฯ นำเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2ก (BT-67) ขึ้นปฏิบัติการกิจบินไปรยละอองน้ำในตัวเมืองจ.เชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือพีเอ็ม 2.5 ที่มีค่าเกินมาตรฐาน

น.ต.พรพัฒน์ บั่นกล้า นักบินมีที่-67 กล่าวว่า แต่ละเที่ยวบินจะบรรทุกน้ำได้เที่ยวละประมาณ 3,000 ลิตร ซึ่งจะทำให้ละอองน้ำเกิดการกระจายตัวครอบคลุมบริเวณกว้าง และจับตัวกับฝุ่นละอองตกลงสู่พื้นดิน โดยน้ำที่นำมาใช้เป็นน้ำสะอาด และไปรยลงมาเป็นละอองน้ำ จึงไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ใช้เวลาบินปฏิบัติการกิจในพื้นที่เป้าหมาย 20 นาทีต่อเที่ยวบิน

‘แม่ฟ้าหลวง’ยกเลิกจัดสอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย ได้ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง “งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและยกเลิกการจัดสอบกลางภาคภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562” โดยรศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล.แจ้งว่า จากกรณีที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือพีเอ็ม 2.5 สูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและต่อสุขภาพในวงกว้าง รวมทั้งยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 อีกด้วยนั้นทาง มฟล.จึงอาศัยอำนาจความในมาตรา 26 เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวและหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงใ้แก่การเรียนการสอนในทุกรายวิชาและชั้นเรียนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม-19 เมษายนนี้ ประกาศดังกล่าว ยังให้อาจารย์ผู้สอนได้ทำการสอนชดเชย โดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังประกาศให้ยกเลิกการจัดสอบกลางภาค โดยส่วนทะเบียนและประมวลผลระหว่างวันที่ 23-28 มีนาคม และให้อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาได้พิจารณาดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลตามความเหมาะสมต่อไป

ลำปางฝนถล่มแต่ฝุ่นยังเกิน

นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง รายงานว่า ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และเกิดพายุลูกเห็บ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 15 มีนาคมที่

ผ่านมา พบบ้านเรือนราษฎรในหมู่บ้านนาบ้าน หมู่ 4 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร หลังคาบ้านได้รับความเสียหาย 8 หลัง โดยมี 1 หลังเสียหายหนัก ซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้น หลังคากระเบื้องถูกแรงลมพัดเปิดออกไปเกือบทั้งหมด

รายงานแจ้งว่า การเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ทำให้ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ลดลง แต่พื้นที่ ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ยังเกินมาตรฐาน โดยวัดได้ 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบ.ม.) ส่วนพื้นที่ ต.บ้านดง ต.แม่เมาะ และ ต.สบป่าด อ.แม่เมาะ ที่มีพายุฝน ค่าเฉลี่ยฝุ่นพีเอ็ม 2.5 อยู่ระหว่าง 52-54 มคก./ลบ.ม.

ไฟป่าลุกลามหา‘ลัยพะเยา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) ได้รายงานรายงานเหตุการณ์ไฟป่าว่า เมื่อเวลา 02.50 น. วันที่ 16 มีนาคม ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ว่ามีกลุ่มไฟป่าในพื้นที่ป่าข้างอาคารทันตกรรม ศูนย์การแพทย์มพ. เบื้องต้นกองอาคารสถานที่ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ของกองและ รปภ. รวม 10 นาย พร้อมด้วยอุปกรณ์และระดับเพลิงเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุ แต่ด้วยไฟได้ลามออกไปเป็นวงกว้างจึงได้ร้องขอให้เทศบาลตำบล (ทต.) แม่กม เข้าช่วยระงับเหตุ และสามารถควบคุมไฟได้เมื่อเวลา 05.20 น. และปะทุขึ้นอีกครั้งในเวลา 05.40 น. กระทั่งเวลา 06.30 น.จึงสามารถควบคุมได้ รวมทั้งพื้นที่เสียหายประมาณ 30-45 ไร่

ด้านกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศจ.พะเยา เมื่อเวลา 11.00 น. ณ จุดตรวจวัด ต.บ้านด้อม อ.เมืองพะเยา ว่าฝุ่นละอองเริ่มลดลงต่ำกว่าวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา โดยวัดค่าพีเอ็ม 2.5 ได้ที่ 82 มคก./ลบ.ม.

บึงกาฬหมอกควันไฟปกคลุม

ที่ จ.บึงกาฬ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์หมอกควันไฟป่ายังปกคลุมในหลายพื้นที่ ยังมีชาวบ้านลักลอบเผาเศษวัชพืชและเผาป่ากร้าง ทำให้ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยจุดวัดค่าฝุ่นหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ วัดได้ 95 มคก./ลบ.ม. ส่วนจุดวัดหน้าโรงพยาบาล(รพ.) อำเภอบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 53.76 มคก./ลบ.ม., หน้า รพ.บึงคล้า 90.24 มคก./ลบ.ม., หน้ารพ.ปากคาด 75.51 มคก./ลบ.ม., หน้า

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 17 มีนาคม 2563

ปีที่: 43 ฉบับที่: 15346

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

Col.Inch: 112.54 Ad Value: 123,794

PRValue (x3): 371,382

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ขอกรม.1.6หมื่นล.แก้แล้ง3จว.เหนืออ่วมพิษฝุ่นควัน

รพ.ศรีวิไล 68.91 มคก./ลบ.ม. และหน้า
รพ.เซกา 52.67 มคก./ลบ.ม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลตำบล
บึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้
นำรถดับเพลิงบรรทุกน้ำเข้ามาฉีดล้างทำความสะอาด
ละอองถนนเส้นทางต่างๆ ในเทศบาล และเขต
พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อชะล้างดินโคลน ฝุ่นละออง
เพื่อป้องกันฝุ่นและทำความสะอาดพื้นที่



⏏ **ถกพม่า** - ปก.เชียงราย เริงจัดละของน้ำลดฝุ่นควัน บริเวณด้านชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สาย จ.เชียงราย พร้อมประสานเจ้าหน้าที่พม่าฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก ร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ซึ่งทวีความรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อฝั่งไทย

เชียงใหม่ 4 วัน แชมป์ฝุ่นโลก

เหนือยังอ่วมฝุ่น-ควัน ไฟป่า ดอยสุเทพ ลามเกือบถึงบ้านพักตุลาการ □ อ่านต่อหน้า 12

● เชียงใหม่ □ ต่อจากหน้า 1

ระดมสกัดฝุ่น แม้ดับแล้วแต่ต้องเผารวังคูอีก ขณะที่ค่าฝุ่นเชียงใหม่ยังคงครองแชมป์เมืองอากาศแย่เป็นวันที่ 4 ต่อเนื่อง หลังวัดค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ได้สูงกว่า 400 มก./ลบ.ม. ส่วนดอยแม่ฮ่องสอน เชียงราย ก็ยังวิกฤต

วันที่ 15 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.ตาก ว่า สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ซึ่งลงทวีความรุนแรงต่อเนื่อง สาเหตุมาจากส่วนหนึ่งสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง ส่งผลให้ต้นไม้ใหญ่แห้งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี โดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตาก ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ที่ 2 และฝ่ายปกครอง อำเภอแม่ระมาด 20 นาย เดินเท้าขึ้นเขาไปดับไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างอยู่บนภูเขาสูงชัน บ้านห้วยปลากอง คอยจับตาดูขณะเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าใหญ่ๆ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ อยู่แนวชายแดนไทยเมียนมา ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเมย ที่กิน

พรมแดน 2 แผ่นดิน โดยขณะนี้ยังไม่สามารถดับไฟได้ เพราะเป็นหน้าผาดองไฟระว้างเพื่อควบคุมไฟป่าต่อเนื่องต่อไป

ที่จ.แม่ฮ่องสอน นายสุพงศ์ กิติภักดิ์ พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ลงนามในประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.-30 เม.ย. ส่วนเกษตรกรที่จำเป็นต้องเผาวัชพืช เศษวัสดุให้ดำเนินการได้ในช่วงวันที่ 1-10 เม.ย.เท่านั้น พร้อมกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย หากพบผู้ใดเผาป่าให้จับกุมตัวมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน ถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากมีหมอกควันปกคลุมทั่วทั้งจังหวัด จนแสงอาทิตย์ส่องผ่านหมอกควันถึงพื้นดินน้อยมาก ส่งผลกระทบต่อการบินของสายการบินต่างๆ ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยกเลิกเที่ยวบินที่ BKP 353 และ BKP 354 รวม 2 เที่ยวบิน

ขณะที่กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำวันวันที่ 15 มี.ค. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "มีผลกระทบต่อสุขภาพ" โดยวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 หรือพีเอ็ม 2.5 ได้ 240 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มก./ลบ.ม.) เกิน 50 มก./ลบ.ม. อยู่ในระดับค่าเตือนสีแดง โดยค่ามลพิษในพื้นที่เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องมาแล้วกว่า 3 สัปดาห์ ส่วนการลดเผาป่ายังคงมีในหลายพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.เชียงใหม่ สถานการณ์หมอกควันไฟป่าในจ.เชียงใหม่วิกฤตหนักสุดในรอบหลายปี ล่าสุดเช้านี้ในตัวเมืองเชียงใหม่ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 พุ่งสูงทะลุ 400 มก./ลบ.ม. ทางจังหวัดได้แจ้งเตือนงดออกนอกบ้านและงดกิจกรรมทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยช่วงเวลา 09.30 น. สภาพหมอกควันหนาที่บดบังแสงแดด ไม่สามารถส่องลอดลงมาถึงพื้นได้ และกลิ่นเหม็นไหม้จากควันไฟ ทำให้ผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารรู้สึกได้จากอาการแสบตา แสบจมูก และแสบคอแม้จะอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่กินน้ำที่เท่านั้น

ขณะที่ค่ามลพิษของเว็บไซต์ CMU CCDC หรือศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่เช้านี้เมื่อเวลา 08.00 น. ข้อมูลรายชั่วโมงพบว่าที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศสวนสาธารณะหนองบวกหาด ใจกลางเชียงใหม่ วัดค่าพีเอ็ม 2.5 ได้สูงถึง 402 มก./ลบ.ม. และในอีกหลายจุดอยู่ระหว่าง 300-400 มก./ลบ.ม. ขณะที่ตามอำเภอรอบนอกของเชียงใหม่ก็วิกฤตหนักไปทุกพื้นที่เช่นเดียวกัน สูงสุดวัดได้ 578 มก./ลบ.ม. ที่ร.พ.อมก๋อย รองลงมาที่ร.พ.แม่แดง วัดได้ 518 มก./ลบ.ม. และที่ร.พ.ฝาง วัดได้ 416 มก./ลบ.ม.

ข้อมูลจากเว็บไซต์ air visua ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลกพบว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ยังครองแชมป์เมืองที่มีคุณภาพอากาศเลวร้ายที่สุดเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยเช้านี้เมื่อเวลา 08.00 น. พบว่าค่าพีเอ็ม 2.5 ของตัวเมืองเชียงใหม่พุ่งสูงถึง 274.9 มก./ลบ.ม. ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 325 US AQI สูงขึ้นจากวานนี้

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ปรึบมาตรการคุมเข้มเชิงพื้นที่ ลงลึกถึงหมู่บ้าน ขอความร่วมมือจัดชุดลาดตระเวนประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจสถานการณ์ฯ พร้อมหาข่าว ดำเนินมาตรการด้านกฎหมาย โดยนำประชาชนชุดหาของป่าล่าสัตว์ ชรบ. จิตอาสา ทหาร ตำรวจร่วมเฝ้าทุกหมู่บ้านเสี่ยง ตลอดจนจัดชุดดับไฟป่าจากกรมป่าไม้ ฝ่ายปกครอง อปท.จิตอาสาฯ หรือขอสนับสนุนอากาศยานดับเพลิงจาก ปก., ทอ., กระทรวงทรัพย์ฯ และทบ. สนับสนุนภารกิจ นอกจากนั้นได้กำหนดให้วันอังคารที่ 17 มี.ค. เวลา 09.30 น.เป็นวันแห่งความร่วมมือทุกภาค

ข่าวสด

กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 17 มีนาคม 2563

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10702

Col.Inch: 88.57

Ad Value: 137,283.50

หน้า: 1(กลางขวา), 12

PRValue (x3): 411,850.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เชียงใหม่4วันแชมป์ฝุ่นโลก

ส่วน จังหวัด อำเภอบ. อปท. ตำบล หมู่บ้าน
ทุกครัวเรือน คัดล้างทำความสะอาดเมือง
หน้าบ้าน ร้านค้า ทั้งจังหวัดอีกด้วย พร้อมกัน
นี้ได้ฝากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน
งดเว้นการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง สวมใส่
หน้ากากอนามัย อาศัยภายในบ้านที่ปิดมิดชิด
หรือเปิดเครื่องกรองอากาศ

เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำ
จากหน่วยงานเทศบาลตำบลสุเทพ และของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้พากัน
ไปประดมฉีดน้ำเพื่อสกัด ไฟป่าไม่ให้ลุกลาม
ไปไหม้บ้านพักข้าราชการตุลาการ บริเวณเชิง
คอยสุเทพ ซึ่งปล่อยให้กร้าง ทำให้บริเวณ
ดังกล่าวเกิดหมอกควันฝุ่นละอองจำนวนมาก
ครอบคลุมไปทั่วบริเวณ แม้จะควบคุมไม่ให้
ไฟลุกลามได้ แต่ยังคงเผาระวังไม่ให้ไฟปะทุ
ขึ้นอีก ทั้งนี้ไฟป่าเกิดขึ้นบริเวณป่าเขตอุทยาน
แห่งชาติคอยสุเทพ ปุย ต่อเนื่องมาตั้งแต่เวลา
20.00 น. ของวันที่ 14 มี.ค. และถูกควบคุมเนื่อง
มาจนถึงใกล้กับบ้านพักข้าราชการตุลาการ
ในช่วงเช้าววันนี้

นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงาน
เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าคอยสุเทพ กล่าวว่า
กลุ่มผู้คัดค้านและประชาชนได้ออกมาคัดค้าน
ต่อต้านในเรื่องนี้แล้ว และได้แจ้งตัวแทน
รัฐบาลแล้วว่า พื้นที่ที่สร้างบ้านพักนั้นไม่
เหมาะสม เพราะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อไฟป่า และ
น้ำไหลหลาก ทางฝ่ายผู้เกี่ยวข้องก็รับไป
พิจารณาแล้ว แต่ก็ไม่เห็นจะดำเนินการคืน
พื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ เมื่อไม่คืนพื้นที่
หน่วยงานประชาชนที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถ
เข้าไปปลูกป่าคืนธรรมชาติให้กับป่าได้ จนมา
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ก็อยากฝากไปยังรัฐบาล
ให้รีบคืนพื้นที่ป่าให้กับกรมธนารักษ์โดยเร็ว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.พะเยาว่า สภาพอากาศ
ของจ.พะเยาตลอด 3-4 วันที่ผ่านมา มีหมอก
ควันปกคลุมหนาแน่น ฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่ว
บริเวณ ส่งผลให้ประชาชนต้องเก็บตัวอยู่ใน
บ้านเรือนเป็นส่วนใหญ่ หากจะออกจาก
ตัวอาคารต้องสวมใส่หน้ากากกันฝุ่นและกัน
เชื้อโรค ขณะที่ค่าฝุ่นละอองในอากาศที่เอ็ม
2.5 ที่จุดตรวจวัด ต.บ้านค้อม อ.เมือง จ.พะเยา
เวลา 12.00 น. วันนี้วัดได้ 262 มกค./ลบ.ม.
ที่เอ็ม 10 วัดได้ 303 ไมโครกรัม/ลบ.ม.
อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ขณะเดียวกัน ทางมหาวิทยาลัยพะเยา
(มพ.) ที่ประสบปัญหาไฟป่าโดยรอบระหว่าง
วันที่ 12-13 มี.ค.ที่ผ่านมา สร้างความเสียหาย
พื้นที่ป่าประมาณ 300-400 ไร่ ทาง มพ. ได้จัด
กำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าเวร
เพื่อเผาระวังไฟป่าอย่างต่อเนื่องตลอด 24
ชั่วโมงด้วย

นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงราย
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนคร
เชียงราย ระดมรถน้ำของสำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย จากทหาร
มณฑลทหารบกที่ 37 และรถของเทศบาล
นครเชียงราย ออกฉีดพ่นสร้างละอองน้ำ
ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วเขตเทศบาลนครเชียงราย
โดยเฉพาะที่บริเวณอนุสาวรีย์ห้าแยกพ่อขุน
เม็งรายมหาราชและบริเวณสี่แยกหอนาฬิกา
ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองที่ถูกปกคลุม
จากหมอกควันไฟอย่างหนัก โดยกรมควบคุม
มลพิษตรวจวัดคุณภาพวันนี้พบว่าค่าฝุ่นที่เอ็ม
2.5 ที่ตัวเมืองเชียงรายวัดได้ 237 มกค./ลบ.ม.
ขณะที่อำเภอแม่สายวัดได้สูงถึง 335 มกค./
ลบ.ม. ซึ่งเกินมาตรฐานติดต่อกันเป็นวันที่
8 แล้ว

นายประจัญกล่าวว่า ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา
จ.เชียงราย ประสบปัญหาฝุ่นละอองจาก
หมอกควันอย่างแสนสาหัส โดยค่าฝุ่นละออง
พุ่งสูงมีผลกระทบต่อประชาชน โดยทาง
จังหวัดได้ประกาศแจ้งเตือนภัยครั้งที่ 1 ไป
แล้วเพื่อให้ประชาชนรู้จักป้องกันตัวเอง
โดยหาหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ ซึ่งกรณี
หน้ากากที่หายากได้ให้ชุมชนและหมู่บ้าน
มีการฝึกทำหน้ากากอนามัยแบบผ้ามาใช้
ป้องกันได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องด้วยฝุ่น
ละอองฟุ้งกระจายไปทั่วภูมิภาค ในประเทศ
เพื่อนบ้านมีการเผาไหม้กันมากซึ่งก็ได้ทำ
หนังสือถึงผู้ว่าการ จ.ทำขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา
และแขวงบ่อแก้วขอ สปป.ลาว เพื่อขอความ
ร่วมมือเรื่องการงดการเผาแล้ว



Phuket 26° 23 US AQI 153
Chiang Mai 23° 180 US AQI 115.5
Bangkok 25° 153 US AQI 153

World AQI Ranking
08:02 Mar 16

MAJOR CITY	US AQI
1 Hanoi, Vietnam	153
2 Chiang Mai, Thailand	115.5
3 Mumbai, India	111
4 Dhaka, Bangladesh	108
5 Lahore, Pakistan	107
6 Chongqing, China	106
7 Delhi, India	105
8 Kolkata, India	104
9 Bangkok, Thailand	103
10 Kabul, Afghanistan	101

Major AirVisual Earth
Real-time air quality map
Browse the world air quality with our real-time AirVisual Earth view

เชียงใหม่ยังเผชิญฝุ่นควันและมลพิษ นักเรียน-ผู้ปกครองซูบ้ำयरณรงค์“หนูขออากาศบริสุทธิ์”

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - ฝุ่นควันเชียงใหม่ยังไม่คลี่คลาย แม้ฝนตกและลมกระโชกแรงช่วงคืนที่ผ่านมา โดยส่งผลแค่ช่วยบรรเทาสถานการณ์ พบค่า PM 2.5 และดัชนีคุณภาพอากาศยังเกินมาตรฐานต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่มเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเชียงใหม่สุดทนวิกฤตฝุ่นควันและมลพิษเลวร้ายซูบ้ำयरของอากาศบริสุทธิ์ วอนคนเลิกเผาป่า พร้อมให้กำลังใจ จนท.ดับไฟและรถแรงค์ ปชช.ช่วยกันระดมฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นบรรเทาปัญหา

คืนที่วันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมามีฝนตกเล็กน้อยในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ของอำเภอหางดงด้วย แต่ลักษณะพายุฝนฟ้าคะนองครั้งนี้มีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ก็มีฝนตกแต่เป็นปริมาณฝนเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งชาวเชียงใหม่ต่างก็ลุ้นให้พายุฝนฟ้าคะนองช่วยแก้ไขปัญหามอกควัน และไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ทวีความรุนแรงต่อเนื่องมานานเกือบ 1 สัปดาห์

แต่ปรากฏว่าช่วงเช้าของวันที่ 16 มีนาคม กลับพบว่าพายุฝนและลมคืนที่ผ่านมานั้นเพียงช่วยบรรเทาให้สถานการณ์ดีขึ้นได้เพียงเล็กน้อยเนื่องจากสภาพหมอกควันนั้นสะสมมานานและเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างไม่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เอง แต่เป็นทั้งภาคเหนือ ปริมาณฝนและลมที่ตกลงมายังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันลง

ทั้งนี้ พบว่าตัวเมืองเชียงใหม่ยังถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันหนาหนาทึบ แม้จะดีขึ้นจากวันก่อนเล็กน้อย แต่ค่าฝุ่นละออง หรือฝุ่นพิษ PM 2.5 ยังสูงอยู่ในระดับวิกฤตต่อเนื่องที่ค่ามลพิษของเว็บไซต์ CMU CCDC หรือ ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Climate Change Data Center Chiang Mai University) รายงานสถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 16 มีนาคม ข้อมูลรายชั่วโมงพบว่าที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ วัดค่า PM 2.5 ได้สูงถึง 250 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และในอีกหลายจุดอยู่ระหว่าง 100-150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่สูงสุดของจังหวัดเชียงใหม่วัดได้ 380 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่โรงพยาบาลฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ข้อมูลจากเว็บไซต์ air visual ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลกพบว่า จังหวัดเชียงใหม่แม้จะเลื่อนระดับลงมายู่ที่อันดับ 2 ของโลกแต่ก็ยังมีอยู่ในระดับหัวตาราง เมืองที่มีคุณภาพอากาศเลวร้ายที่สุดเข้านี้เมื่อเวลา 8 นาฬิกาพบว่าค่า PM 2.5 ของตัวเมืองเชียงใหม่วัดได้ 111.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 180 US AQI อย่างไรก็ตาม จากฝนที่ตกลงมาคืนที่ผ่านมาส่งผลดีต่อสถานการณ์

ไฟป่า เช่นนี้พบว่าจุดยอดปลอดจากการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 มีนาคม (รอบเช้า) จำนวน 25 จุด อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 13 จุด ป่าอนุรักษ์ 11 จุด พื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด

ท่ามกลางสภาพฝุ่นควันที่ปกคลุมหนาทึบทั่วทั้งเมืองและกลิ่นเหม็นควันไฟที่คละคลุ้ง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมามีบริเวณลานประตูท่าแพในตัวเมืองเชียงใหม่ นักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองรวมตัวกันซูบ้ำयरข้อความว่า “พวกหนูต้องการอากาศบริสุทธิ์” เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัญหาที่รุนแรง แต่ขณะเดียวกันก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและรถแรงค์การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและมลพิษอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์วิกฤตด้านคุณภาพอากาศอย่างหนักหน่วงตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

นางสาวกมลชนก สุขเพราะนา อายุ 16 ปีนักเรียน ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและมลพิษอากาศของเชียงใหม่และภาคเหนือที่รุนแรงอย่างมากโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน อย่างเช่น หายใจลำบาก ผิวแห้งแสบคัน และแสบเคืองดวงตา ต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอยากวิงวอนไปยังคนที่เผาป่าและเผาในที่โล่งให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าวที่ก่อปัญหา พร้อมขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน

ทั้งนี้ นางพัลลภ ล้อมศักดิ์กุล อายุ 44 ปีผู้ปกครองรายหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรม เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อส่งเสียงไปยังรัฐบาล ทางจังหวัดเชียงใหม่ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเวลาที่สถานการณ์ปัญหาหมอกควันพิษของเชียงใหม่และภาคเหนือเลวร้ายอย่างมาก จนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้คน รวมทั้งเด็ก ๆ ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ แม้กระทั่งจะออกมาเล่นที่สนามหญ้าหน้าบ้าน ทำได้แต่เพียงอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันตัวเองซึ่งอยากวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ไขและคลี่คลายปัญหานี้โดยเร็ว รวมทั้งขอความร่วมมือ



ทุกคนช่วยกันทำอะไรก็ได้คนละเล็กละน้อยที่จะช่วยนางสาววันนา ลิมพิผลไพบุลย์ อายุ 49 ปี ผู้ปกครองอีกรายหนึ่ง เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการจะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดับไฟเผาป่าที่ทำงานอย่างหนักในการแก้ไขปัญหา แต่ยังคงมีสถานการณ์ปัญหาเกิดขึ้นรุนแรง เนื่องจากข้อจำกัดหลายประการทั้งงบประมาณและอุปกรณ์ โดยเฉพาะการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ยากลำบากและการลักลอบเผาที่มีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการขอความร่วมมือและเฝ้าระวังแล้วก็ตาม ขณะเดียวกัน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเรียกร้องและเป็นการจุดประกายให้ประชาชนทั่วไปร่วมกันมีส่วนแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาคนละไม้คนละมือเท่าที่สามารถทำได้

ตัวอย่างหนึ่งที่ยากเสนอคือช่วยกันฉีดพ่นน้ำด้วยวิธีการต่างๆ ตามบ้านเรือนของตัวเอง ซึ่งยอมรับว่าไม่อาจแก้ปัญหาได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและบรรเทาปัญหาลงได้บ้างในบริเวณที่ตัวเองอยู่อาศัย และหากร่วมกันมากพอก็อาจจะบรรเทาปัญหาลงได้เป็นบริเวณกว้างมากขึ้นคนช่วยกันทำอะไรก็ได้คนละเล็กละน้อยที่จะช่วยทำงาน.